

สติปัญญาที่มีศรัทธาเป็นรากฐานของชีวิตบราห์มินและรากฐานของความสำเร็จ

วันนี้ พ่อผู้ทรงอำนาจได้เห็นลูกผู้ทรงอำนาจของท่านในทุกหนแห่ง ลูกทุกคนกลายเป็นผู้ทรงอำนาจและกำลังใส่ใจอยู่กับความพยายามที่สูงส่งเพื่อกลับมาทัดเทียมกับพ่อ บัพดาตารู้สึกยินดีที่ได้เห็นความปรารถนาอันลึกซึ้งนี้ของลูก บัพดาตารักความใส่ใจนี้ของลูก บัพดาตาพูดกับลูกว่า: ลูกสามารถก้าวไปข้างหน้าพ่อได้ เพราะแม้แต่ในอนุสรณ์สถาน พ่อได้รับการกราบไหว้บูชาในรูปแบบเดียว ในขณะที่ลูกได้รับการกราบไหว้บูชาในสองรูปแบบ ลูกเป็นมงกุฎบนศีรษะของบัพดาตาด้วย เมื่อเห็นความเคารพตนเองของลูก บัพดาตาจะพูดเสมอว่า: ว้าว! ผู้ที่มีความเคารพตนเองที่สูงส่งผู้เป็นนายของตนเอง ลูก ๆ! ว้าว! คุณสมบัติพิเศษของลูกทุกคนเปล่งประกายบนหน้าผากของแต่ละคนและปรากฏให้พ่อเห็น เวลานี้ ลูกทุกคนก็รู้และรับรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของตนและใช้คุณสมบัติพิเศษนั้นเพื่องานรับใช้โลกต่อไป ตรวจสอบว่าลูกได้กลายมาเป็นที่รักของพระเจ้าและครอบครัวในระดับใดแล้ว เพราะเป็นยุคบรรจบพบกันที่พ่อสร้างครอบครัวบราห์มิน ดังนั้น การเป็นที่รักของพระเจ้าและครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน

วันนี้ บัพดาตาได้เห็นรากฐานของชีวิตบราห์มินของลูก ๆ ทุกคน รากฐานอยู่ที่สติปัญญาที่มีศรัทธาของลูก ด้วยเหตุนี้ที่ใดมีศรัทธา ชัยชนะย่อมรับประกันได้ในทุกความคิดและทุกงาน ความสำเร็จนั้นได้มาโดยอัตโนมัติและง่ายดายในรูปของสิทธิโดยกำเนิด ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อสิทธิโดยกำเนิดของลูก ความสำเร็จในชีวิตบราห์มินคือพวงมาลัยที่อยู่รอบคอของลูก ชีวิตบราห์มินหมายถึงการเป็นตัวของตัวเอง ความสำเร็จในชีวิตบราห์มินไม่มีคำถามว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ผู้ที่สติปัญญาที่มีศรัทธาจะหลอมรวมอยู่กับพ่อเสมอ ดังนั้น เมื่อพ่อรวมอยู่กับลูก ลูกจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ตรวจสอบว่าลูกได้กลายเป็นตัวของความสำเร็จในระดับใดแล้ว หากมีเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จ เหตุผลสำหรับสิ่งนั้นก็คือมีเปอร์เซ็นต์ในศรัทธาของลูก การมีศรัทธาในพ่อเพียงผู้เดียวเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ศรัทธาหมายถึง การมีศรัทธาในพ่อ ศรัทธาในตนเอง ศรัทธาในละคร และศรัทธาในครอบครัวเช่นกัน ศรัทธาในสิ่งนี้จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายและโดยอัตโนมัติ

ลูก ๆ ทุกคนมีศรัทธาในพ่อ และด้วยเหตุนี้ลูกจึงมาที่นี่ พ่อก็มีศรัทธาในลูกทุกคนเช่นกัน และเหตุนี้เองท่านจึงทำให้ลูกเป็นของท่าน อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะกลับมาเพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมในชีวิตบราห์มิน จำต้องมีศรัทธาในตนเอง จงตระหนักอยู่เสมอถึงความเคารพตนเองของการเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งที่ลูกได้รับจากบัพดาตา "ฉันเป็นดวงวิญญาณที่สูงส่งที่ได้รับความเคารพจากพระเจ้า" ลูกไม่ใช่ดวงวิญญาณธรรมดา แต่ลูกเป็นดวงวิญญาณที่ได้รับความเคารพจากพระเจ้า ดังนั้นการมีความเคารพตนเองในทุกความคิดและทุกการกระทำจะทำให้ลูกประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ลูกไม่ใช่ดวงวิญญาณที่ทำการกระทำธรรมดา แต่เป็นดวงวิญญาณที่มั่นคงในความเคารพตนเอง การเคารพตนเองในทุกการกระทำจะทำให้ลูกประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย สิ่งบ่งบอกว่าลูกมีสติปัญญาที่มีศรัทธาในตนเองก็คือลูกจะประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะ ในทำนองเดียวกัน ลูกมีศรัทธาอย่างมั่นคงในพ่อ และคุณสมบัติพิเศษของสิ่งนั้นก็คือลูกเป็นของพ่ออยู่เสมอ และพ่อก็เป็นของลูก นี่คือพื้นฐานของชัยชนะอยู่เสมอ "บาบาของฉัน" ไม่ใช่แค่ "บาบา" แต่เป็น "บาบาของฉัน" ลูกมีสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นของลูก ดวงวิญญาณที่พูดว่า "บาบาของฉัน" และมีสติปัญญาที่มีศรัทธาอยู่เสมอ มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะ ในทำนองเดียวกัน จะต้องมีความศรัทธาอย่างเต็มที่ในละคร ความสำเร็จและปัญหา - สถานการณ์ทั้งสองประเภทจะเข้ามาในละคร อย่างไรก็ตาม ในเวลาที่เกิดปัญหา สิ่งบ่งบอกว่าลูกมีสติปัญญาที่มีศรัทธาก็คือการเป็นตัวของตัวเอง การแก้ปัญหา ด้วยการเป็นตัวของตัวเอง ลูกสามารถเปลี่ยนปัญหานั้นได้ในหนึ่งวัน มันเป็นหน้าที่ของปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นและเป็นหน้าที่ของดวงวิญญาณที่มีศรัทธาในสติปัญญาที่จะเปลี่ยนปัญหาด้วยการเป็นตัวของตัวเอง การแก้ปัญหา เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? พื้นที่ที่ลูกดวงวิญญาณบราห์มินเกิดมาเป็นบราห์มิน ลูกได้ทำทนายมา ยา ลูกได้ทำทนายเธอแล้วใช่หรือไม่? หรือลูกล้มไปแล้วว่าลูกกำลังจะกลายเป็นผู้เอาชนะมา ยา? ดังนั้น ปัญหาในรูปใดก็ตามคือรูปหนึ่งของมา ยา เนื่องจากลูกได้ทำทนายมา ยา มา ยาก็จะต่อต้านลูกอย่างแน่นอน เธอมาหาลูกในรูปของปัญหาประเภทต่างๆ เพื่อให้ลูกตอบสนองความท้าทายของลูก ลูกต้องเอาชนะเธอโดยการกลับมาที่มีชัยชนะด้วยสติปัญญาที่มีศรัทธาของลูก เพราะเหตุใด? ไม่มีอะไรใหม่! ลูกชนะมาแล้วกี่ครั้ง? ลูกได้รับชัยชนะเพียงครั้งเดียวนี้เท่านั้นในยุคบรรจบพบกันหรือลูกกำลังทำซ้ำสิ่งที่ลูกเคยเป็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก่อนหน้านี้? เหตุนี้เองปัญหาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับลูก

ไม่มีอะไรใหม่! ลูกเคยได้รับชัยชนะมาหลายครั้งแล้ว เวลาที่ลูกกำลังกลายเป็นเช่นนั้น และลูกจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคต สิ่งนี้เรียกว่าการได้รับชัยชนะด้วยสติปัญญาที่มีศรัทธาในละคร อีกประการหนึ่งคือศรัทธาในครอบครัวบราห์มิน เพราะเหตุใด? ครอบครัวบราห์มินหมายถึงการรวมตัวกัน นี้ไม่ใช่ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวบราห์มินของพ่อบราห์มาเป็นครอบครัวที่สูงส่งและใหญ่ที่สุดในบรรดาครอบครัวทั้งหมด ดังนั้น ในครอบครัว ลูกจึงได้รับชัยชนะในการเติมเต็มความรับผิดชอบของความรักที่มีต่อครอบครัว ไม่ใช่ว่าลูกพูดว่า "พ่อเป็นของฉัน ฉันเป็นของพ่อ แค่นั้นเอง! ทุกสิ่งรวมอยู่ในสิ่งนี้ ฉันมีสายสัมพันธ์กับบาบยาเท่านั้น ฉันไม่มีสายสัมพันธ์กับครอบครัวเลย" อย่างไรก็ตาม นี่ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของศรัทธาเช่นกัน ศรัทธาในทั้งสี่ด้านมีความจำเป็นต่อชัยชนะ ครอบครัวทำให้ลูกเข้มแข็งในสถานการณ์ต่างๆมากมายเช่นกัน ให้คงอยู่ในจิตสำนึกของลูกว่าทุกคนในครอบครัวเป็นตัวของดาร์นาในแต่ละบุคคลตามลำดับกันไป มีความหลากหลาย อนุสรณ์ของสิ่งนี้คือลูกประจำ 108 ลองคิดดูสิ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างอันดับแรกกับอันดับที่ 108 ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ทำไมทุกคนถึงไม่ได้เป็นอันดับหนึ่ง? ทำไมถึงมี 16,000 เหตุผลนี่คืออะไร? การเข้าใจความหลากหลายของชั้นสการ์ การมีปฏิสัมพันธ์ในขณะที่มีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม และการเติมเต็มความรับผิดชอบนั้น คือสภาพของการประสบความสำเร็จ ลูกต้องก้าวต่อไปอยู่แล้ว ลูกจะไปที่ไหนถ้าลูกออกจากครอบครัวไป? ลูกมีความรู้สึกซาบซึ้งเช่นกันที่ลูกมีครอบครัวที่ใหญ่โตเช่นนั้น ดังนั้น ในครอบครัวใหญ่ ลูกต้องก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่กว้างใหญ่ รู้ชั้นสการ์ของแต่ละคน ก้าวต่อไปด้วยความถ่อมตน ด้วยทัศนคติของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ นี่คือสัญญาณบ่งบอกของการได้รับชัยชนะด้วยสติปัญญาที่มีศรัทธาในครอบครัวของลูก ดังนั้น ลูกทุกคนจึงได้รับชัยชนะใช่หรือไม่? ลูกชนะหรือไม่?

ลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์ได้รับชัยชนะหรือไม่? ลูกโบกมือได้ดีมาก นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก บัพดาารู้สึกพอใจ อัจชะ ลูกผู้เป็นครูได้รับชัยชนะไหม? หรือรู้สึกเล็กน้อยว่า... "ฉันควรทำอะไรดี?" มันไม่ใช่เช่นนั้นใช่ไหม? แทนที่จะพูดว่า "แกเซ" (อย่างไร) ให้ใช้คำว่า "แอเซ" (เป็นอย่างนี้) ไม่ใช่ว่า "ฉันควรทำอะไร" แต่เป็น "ฉันควรทำอย่างนี้" ลูกมีสายสัมพันธ์กับครอบครัวมาเป็นเวลา 21 ชาติเกิดแล้ว เหตุนี้เองผู้ที่สอบผ่านในด้านนี้ของครอบครัวจึงสอบผ่านทุกสิ่ง

ดังนั้น ให้ตรวจสอบความศรัทธาทั้งสี่ประเภท เพราะพร้อมกับการได้รับความรักจากพระเจ้าแล้ว การได้รับความรักจากครอบครัวก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ลูกจะได้รับอันดับตามเปอร์เซ็นต์ของความศรัทธาของลูกในทั้งสี่ประเภท อย่าคิดว่า "ฉันเป็นของบาบยา และบาบยาเป็นของฉัน แค่นั้นเอง!" มันไม่ใช่เช่นนั้น ลูกพูดว่า "บาบยาของฉัน" ในทางที่ดีมาก และลูกก็ไม่สั่นคลอนในศรัทธานี้อยู่เสมอ ดังนั้น ขอแสดงความยินดีสำหรับสิ่งนั้นด้วย! อย่างไรก็ตามยังมีศรัทธาอีกสามประเภทด้วย ลูกผู้เป็นครู สี่ประเภทนี้จำเป็นไหม? หรือไม่? สามประเภทนี้จำเป็นหรือไม่? ผู้ที่เชื่อว่าศรัทธาในทั้งสี่ประเภทนี้เป็นสิ่งจำเป็น ยกมือขึ้นหนึ่งข้าง ลูกคือผู้ที่ชอบทั้งสี่อย่างนี้ ผู้ที่ชอบเพียงสามอย่างนี้ ยกมือขึ้น! ไม่มีใครเลย การปฏิบัติตามความรับผิดชอบนั้นไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหม? นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ถ้าลูกยกมือขึ้นด้วยหัวใจ ลูกทุกคนผ่านแล้ว อัจชะ

ดูสิ มีสาขาต่างๆมากมายมายังมฐันจากรัฐต่างๆมากมายและกลายเป็นต้นไม้ต้นเดียว เมื่อลูกอยู่ในมฐัน ลูกจะจดจำไหมว่าลูกมาจากเดลี มาจากคารีนาตากะ มาจากคุชราต? ลูกทุกคนเป็นชาวมฐัน ดังนั้นมันคือต้นไม้ต้นเดียวใช่หรือไม่? ลูกทุกคนคิดอย่างไรในเวลานี้? ลูกเป็นชาวมฐันหรือเป็นผู้คนในรัฐของลูกเอง? ลูกเป็นชาวมฐันหรือไม่? ลูกทุกคนเป็นชาวมฐัน นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก ไม่ว่าในกรณีใด ที่อยู่ถาวรของบราห์มินทุกคนคือมฐัน ที่อยู่ถาวรของลูกคืออะไร? บอมเบย์? เดลี? ปัญจาบ? มฐันคือที่อยู่ถาวรของลูก ลูกเพียงแค่ออกไปที่ศูนย์เพื่อทำงานรับใช้ นั่นคือสถานที่สำหรับการทำงานรับใช้ และมฐันคือบ้านของลูก สุดท้ายแล้วลูกจะได้รับที่หลบภัยที่ไหน? ลูกต้องได้รับที่หลบภัยในมฐัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวนมากมายขึ้นมาใช่หรือไม่?

ลูกทุกคนมีเป้าหมายที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ดังนั้นตลอดทั้งวัน ให้ฝึกฝนการฝึกดริลนี้: การฝึกดริลของจิตใจ ลูกฝึกฝนร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย จงทำสิ่งนั้นต่อไป เพราะในปัจจุบันการออกกำลังกายมีความสำคัญมากกว่าการใช้ยา ทำเช่นนั้น ทำมากๆ แต่ทำในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสม อย่าเฝ้าแต่ออกกำลังกายในเวลาที่กำลังทำงานรับใช้ การออกกำลังกายในเวลาที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม ควบคู่ไปกับสิ่งนั้น ก็ต้องออกกำลังกายจิตใจหรือฝึกฝนจิตใจของลูก ซ้ำๆด้วยเช่นกัน ลูกต้องการกลับมาทัดเทียมกับพ่อ พ่อหนึ่งไม่มีตัวตน และอีกพ่อหนึ่งเป็นเทวดาที่อะแวก ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเวลา ให้กลับมาพักผ่อนในหนึ่งวันหาที่ในสภาพที่ไม่มีตัวตนและพักผ่อนที่ทัดเทียมกับพ่อ เนื่องจากลูกต้องการที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ สภาพที่ไม่มีตัวตนก็คือการพักผ่อนที่ทัดเทียมกับพ่อ ในขณะที่ทำงานของลูก ให้ทำทุกการกระทำอย่างเป็นเทวดา

นางฟ้า เทวดานางฟ้าหมายถึงการเป็นแสงและเบาสบาย อย่าให้มีภาระของงาน ภาระของงานจะไม่ปล่อยให้ลูกกลายเป็น เทวดานางฟ้าที่อะแอะได้ ดังนั้นในระหว่างนั้น ให้ฝึกฝนจิตใจของลูกในสภาพที่ไม่มีตัวตนและสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้า แล้วลูกจะรู้สึกเหนื่อยล้าใดๆ ลูกได้เห็นพ่อบราห์มาในรูปที่มีตัวตน ท่านเป็นแสงและเบาสบาย ไม่มีภาระแม้แต่งานรับใช้ มีรูปที่เป็นเทวดาที่อะแอะ แล้วลูกจะกลับมาทัดเทียมกับพ่อได้อย่างง่ายดาย ลูกดวงวิญญาณไม่มีตัวตน ดังนั้น หากลูกดวงวิญญาณกลับมามั่นคงในสภาพที่ไม่มีตัวตน การจดจำระลึกถึงพ่อที่ไม่มีตัวตนจะทำให้ลูกกลับมาทัดเทียมได้อย่างง่ายดาย ลูกสามารถกลับมามั่นคงในสภาพที่ไม่มีตัวตนตอนนี้ในหนึ่งวินาทีนี้ได้หรือไม่? ลูกทำสิ่งนี้ได้หรือไม่? (บัพดาตาทำการฝึกดริล) ฝึกฝนสิ่งนี้ต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่า ใส่ใจต่อสิ่งนี้ในขณะที่เดินและเคลื่อนไหวไปมา และในขณะที่ทำทุกสิ่ง การฝึกฝนนี้จะช่วยให้ลูกรับใช้ด้วยจิตใจได้ และลูกจะได้รับความช่วยเหลือมากมายในการมีสภาพของโยคะอันทรงพลัง อัจชะ

พูดกับดัมเบิลฟอเรเนอร์: ดุสิ ในฤดูกาลนี้ ดัมเบิลฟอเรเนอร์ได้รับโอกาสที่จะอยู่ในทุกกลุ่มไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกสามารถมาได้ในทุกกลุ่ม ลูกมีอิสระนี้ นี่คือโชคใช่หรือไม่? นี่คือโชคสองเท่า ดังนั้นในกลุ่มนี้เช่นกัน บัพดาตาเห็นว่าบางคนมาเป็นครั้งแรกและบางคนยังคงอยู่ที่นั่นตั้งแต่การพบปะครั้งแรก ดริชตีของบัพดาตาดูมาที่ชาวต่างชาติทุกคน ยิ่งลูกรักพ่อมากเท่าใด พ่อก็ยิ่งรักลูกมากกว่าหลายล้านเท่า สิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่? บาบามีความรักหลายล้านเท่าหรือไม่? ความรักของลูกก็เป็นความรักจากหัวใจเช่นกัน และเหตุนี้เองลูกจึงมาถึงที่นี่ ดัมเบิลฟอเรเนอร์เป็นเครื่องประดับของครอบครัวบราห์มินี่ ลูกเป็นเครื่องประดับพิเศษ บัพดาตาเห็นว่าในทุกประเทศ พวกเขากำลังนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึง พวกเขากำลังฟังและนั่งอยู่ในการจดจำระลึกถึงด้วย นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก!

ครู: กลุ่มของครูก็ใหญ่เช่นกัน บัพดาตาให้สมญาครู ท่านให้สมญาอะไรแก่ลูก? ทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว ดัมเบิลฟอเรเนอร์เป็นเพื่อนก่อนอื่นใด พวกเขาชอบความสัมพันธ์ของเพื่อน บัพดาตาได้ให้สมญาแก่บรรดาผู้ที่เป็นครูว่า "กูรูโบ" (ที่นั่นเองที่เดินตามรอยเท้าของกูรูคนเดียวกันและกลับมาทัดเทียมกับกูรู) แต่เฉพาะครูที่มีค่าเท่านั้น เช่นเดียวกับที่ลูกชายคนโตกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ในทำนองเดียวกัน ครูก็เป็น "กูรูโบ" เช่นกัน เพราะพวกเขาเป็นเครื่องมือที่สม่ำเสมอในการทำงานรับใช้ของพ่อ ลูกเป็นผู้รับใช้ ทัดเทียมกับพ่อ ดุสิ ครูได้รับบัลลังก์ของพ่อเพื่ออ่านเมอร์ลี ลูกได้รับกัณฑ์ของครูใช่หรือไม่? เหตุนี้เองครูจึงหมายถึงผู้ที่เป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำ ด้วยความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์ ก็ต้องเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอ ลูกเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่? ลูกไม่ใช่ผู้ที่รักการพักผ่อนใช่หรือไม่? ผู้รับใช้! งานรับใช้ งานรับใช้ และงานรับใช้! สิ่งนี้ถูกต้องไหม? อัจชะ

เดลีและอัคราเป็นผู้รับผิดชอบในการรับใช้ครั้งนี้: อัคราเป็นมิตรร่วมทาง กองทัพของเดลีใหญ่โตมาก รากฐานของการก่อตั้งอยู่ในเดลีและนั่นก็ดีมาก เวลานี้รากฐานสำหรับการเปิดเผยพ่อจะอยู่ที่ไหน? เดลีหรือมหาราษฏระ? คาร์นาตกะ หรือลอนดอน? จะอยู่ที่ไหน? จะอยู่ในเดลีหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นก็งานรับใช้อย่างต่อเนื่องและทำทาปาเซีย! การเปิดเผยจะเกิดขึ้นพร้อมกับความสมดุลของงานรับใช้และทาปาเซีย เช่นเดียวกับที่ลูกสร้างไดอะล็อก (*dialogue* หรือ *สนทริยสนทนา* หมายถึง *การสนทนาที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความคิดเห็นในวงสนทนาอย่างมีสาระและสร้างสรรค์เพื่อหาความหมายร่วมกันหรือหาหนทางของการตกลงร่วมกัน*) สำหรับงานรับใช้ ในทำนองเดียวกันให้สร้างไดอะล็อกในเดลีที่พวกเขาพูดถึงทาปาเซีย และแล้วเมื่อนั้นถึงจะกล่าวได้ว่าเดลีคือเดลี หัวใจของลูกเป็นของพ่ออยู่แล้ว แต่เมื่อลูกแสดงสิ่งนี้ด้วยการบรรลุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลูกจะได้รับความรักจากพ่อ พันดาवासลูกจะทำสิ่งนี้ใช่หรือไม่? ลูกจะทำสิ่งนี้ ลูกจะต้องทำอย่างแนบเนียน ทำทาปาเซียเช่นนั้นที่แมลงเม่าทั้งหมดไปถึงสถานที่พิเศษของเดลีโดยพูดว่า "บาบา บาบา!" เมื่อแมลงเม่ามาและพูดว่า "บาบา บาบา!" ลูกก็สามารถพูดได้ว่าการเปิดเผยเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นลูกต้องทำสิ่งนี้สร้างไดอะล็อกนี้ในปีหน้า ลูกต้องให้ผลลัพธ์แก่บาบาว่ามีแมลงเม่าจำนวนเท่าใดที่มาสังเวตตนเองและพูดว่า "บาบา บาบา!" สิ่งนี้โอเคไหม? นี่เป็นสิ่งที่ดีมาก! มีผู้เป็นแม่หลายคนเช่นกัน

กุมารและกุมารี: ครึ่งหนึ่งของห้องนี้เต็มไปด้วยกุมารและกุมารี ทำได้ดีมากสำหรับกุมารและกุมารี กุมารและกุมารีคือผู้ที่กลายเป็นรูปของไฟอันแรงกล้าและชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์ กุมารและกุมารีควรมีความรู้สึกเมตตาต่อเหล่ากุมารและกุมารีของทุกวันนี้ พวกเขาเร่ร่อนไปทั่วเป็นอย่างมาก จงนำผู้ที่เท่าเทียมของลูกที่กำลังเร่ร่อนมาสู่หนทางที่ถูกต้อง อัจชะ ในบรรดากุมารและกุมารีทั้งหมดที่มา ลูกผู้ที่ได้ทำให้ดวงวิญญาณอื่นทัดเทียมกับตัวลูกเองในงานรับใช้ในปีนี้ ยกมือขึ้น ลูกกุมารีได้ทำให้ใครทัดเทียมกับตนเองบ้างไหม? ลูกกำลังวางแผนได้ดีมาก ผู้ที่มาจากหอพักยกมือขึ้น ลูกไม่ได้นำข้อ

พิสูจน์ของงานรับใช้ใดๆมา ดังนั้นลูกกุมารและกุมารีต้องนำข้อพิสูจน์บางอย่างของงานรับใช้มาด้วย สิ่งนี้โอเคใช่ไหม?

ถึงเพชรพลอยแห่งชัยชนะจากทุกหนแห่ง ถึงลูกๆที่เป็นตัวของความสำเร็จที่ง่ายดายโดยผ่านสติปัญญาที่มีศรัทธาที่มั่นคง ถึงลูกๆที่เป็นตัวของความสำเร็จและที่ประสบความสำเร็จในทุกงานรับใช้ที่พวกเขาทำด้วยสิทธิ์ของการพูดอยู่เสมอว่า "บาบาของฉัน" ถึงลูกๆที่เป็นตัวของการแก้ไขปัญหายุ่งยาก ถึงดวงวิญญาณผู้เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆ ถึงลูกๆที่สูงส่งที่น่าแผนการที่จะเปิดเผยพอมายใช้ในรูปปฏิบัติอยู่เสมอ ด้วยความรัก ความระลึกถึงจากบัพดาตา ขอแสดงความยินดี - ขอแสดงความยินดีหลายล้านเท่า - และ นมัสเต

พูดกับดาตีจี: ทุกคนรักลูก พ่อก็รักลูกเช่นกัน (พูดกับดาตีร์ตันโมฮินี): การให้ความร่วมมือทำให้ลูกได้รับสิ่งต่างๆมากมายในทางที่ละเอียดอ่อน มันเป็นเช่นนี้ใช่ไหม? ลูกเป็นเพชรพลอยดั้งเดิม ลูกซึ่งเป็นเพชรพลอยดั้งเดิมเวลานี้ยังคงเป็นเครื่องมืออยู่ อัจชะ

พร: ขอให้ลูกกลายเป็นแสงและเบาสบายด้วยการพูดว่า "ทุกสิ่งเป็นของท่าน" และจบสิ้นร่องรอยของจิตสำนึกของ "ของฉัน" แม้เพียงเล็กน้อย
จิตสำนึกของ "ของฉัน" ประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะ เป็น "ธรรมชาติของฉัน (swabhav)" "ชั้นสการ์ของฉัน" "ธรรมชาติของฉัน" - สิ่งใดก็ตามที่เป็น "ของฉัน" ถือเป็นภาวะ และผู้ที่มีภาวะก็ไม่สามารถโยยบินได้ จิตสำนึกของ "ของฉัน" ทำให้ลูกสกปรก และเหตุนี้เองเวลานี้ลูกต้องพูดว่า "ของท่าน ของท่าน" และกลับมาสะอาด เทวดานางฟ้าคือผู้ที่ไม่มีร่องรอยของจิตสำนึกของ "ของฉัน" แม้แต่น้อย หากยังมีความรู้สึกของ "ของฉัน" ในความคิดของลูก ลูกต้องเข้าใจได้ว่าลูกกลับมาสกปรกแล้ว จบสิ้นภาวะของจิตสำนึกของ "ของฉัน" นี้ และกลับมาเป็นแสงและเบาสบาย

คติพจน์: แสงสว่างของโลกคือผู้ที่หลอมรวมบัพดาตาไว้ในดวงตาของพวกเขา

*** โอม ซานติ ***